

Số: 08/BC-KTXH

Tủa Chùa, ngày 27 tháng 7 năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện**

*Thực hiện chương trình hoạt động năm 2021, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 như sau:*

#### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**

Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về Chương trình hoạt động toàn khóa HĐND huyện Tủa Chùa; Quy chế hoạt động của Ban KT-XH HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. 6 tháng đầu năm 2021, Ban Kinh tế - Xã hội đã triển khai thực hiện nhiệm vụ trên một số lĩnh vực

##### **1. Hoạt động giữa hai kỳ họp**

Tham mưu giúp Thường trực HĐND huyện, xử lý các văn bản giữa 2 kỳ họp đúng quy định của pháp luật, với 14 nội dung giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách. Qua việc tham mưu xử lý các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp, Ban Kinh tế - Xã hội đã thực hiện thẩm tra đồng thuận với: 14 nội dung do UBND huyện trình và báo cáo thường trực HĐND huyện cho ý kiến thống nhất với UBND huyện thực hiện theo đảm bảo quy định.

##### **2. Hoạt động giám sát**

Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện, chủ trì tham mưu cho TT.HĐND xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề của HĐND huyện giám sát chuyên đề: Kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 21/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa về “Tăng cường công tác lãnh đạo trong quản lý quy hoạch, xây dựng, quản lý tài nguyên đất, khoáng sản; nâng cao hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Tủa Chùa, giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn huyện. Tham gia cùng TT.HĐND huyện 4 cuộc khảo sát nắm tình hình công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; giám sát kết quả việc giải quyết kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện. Qua các đợt giám sát, khảo sát ban Kinh tế - Xã hội, đã đánh giá cụ thể về những việc đã làm được, chưa làm được những yếu kém, khó khăn, vướng mắc để kiến nghị, đề xuất hướng giải quyết với UBND huyện, một số cơ quan, đơn vị, các xã có liên quan. Đến nay các kiến nghị của Ban, cơ bản đã được các cơ quan, đơn vị, các xã liên quan quan tâm tổ chức, triển khai thực hiện và xem xét giải quyết.

##### **3. Các hoạt động khác**

Thành viên của Ban luôn phát huy vai trò, trách nhiệm và hoàn thành chức năng, nhiệm vụ; thực hiện đúng nội dung, chương trình kế hoạch giám sát của Ban của Thường trực HĐND, HĐND huyện; nghiên cứu, xem xét tham gia ý kiến vào các báo cáo và kết quả giám sát, báo cáo thẩm tra, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thuộc lĩnh vực của Ban; thực hiện nghiêm quy định về công tác tiếp công dân; chuẩn bị nội dung và tham dự phiên giải trình. Chủ động phối hợp các ban HĐND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện, thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện. Chuẩn bị các nội dung, tham gia đầy đủ các cuộc họp, hội nghị do HĐND, Thường trực HĐND huyện tổ chức; tham gia đầy đủ các cuộc họp, các buổi làm việc của UBND huyện, các cơ quan, đơn vị khi được mời; tham gia cùng Thường trực HĐND huyện đón tiếp đoàn của TT. HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đoàn Đại biểu HĐND các huyện bạn đến thăm, làm việc tại huyện đảm bảo chu đáo, trọng thị...

#### **4. Đánh giá chung**

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Kinh tế - Xã hội đã chủ động tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch, nội dung chương trình hoạt động đề ra, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban đã không ngừng được nâng lên. Tham mưu cho Thường trực giải quyết 14 nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp đảm bảo, đúng thẩm quyền, kịp thời theo quy định; tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các ban ngành, đoàn thể có liên quan triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo luật định; tích cực tham gia, phối hợp trong các hoạt động của Thường trực, các Ban của HĐND huyện.

## **II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021**

### **1. Hoạt động chuẩn bị kỳ họp**

Chuẩn bị các nội dung các báo cáo thẩm tra của Ban theo thông báo phân công của Thường trực HĐND trình tại các kỳ họp HĐND huyện khóa XXI.

### **2. Hoạt động giám sát**

Tham gia cùng với các Ban của HĐND và Văn phòng HĐND huyện tham mưu cho TT.HĐND huyện tổ chức triển khai giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2021 Giám sát tình hình, kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ trên địa bàn huyện theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện.

Thực hiện khảo sát, nắm tình hình, thường xuyên giám sát hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội phục vụ công tác thẩm tra; thực hiện giám sát theo yêu cầu của Thường trực HĐND khi có yêu cầu, giải trình, chất vấn trong các lĩnh vực kinh tế xã hội. Tham gia giám sát các chuyên đề của Thường trực HĐND huyện, Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, các Ban HĐND huyện khi có yêu cầu; thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND, HĐND huyện giao.

Xây dựng Kế hoạch, triển khai giám sát chuyên đề “thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở trên địa bàn từ năm 2017 đến năm 2020”.

Theo dõi, cập nhật, đôn đốc, nắm tình hình việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của các đơn vị được giám sát và các ý kiến kiến nghị của cử tri sau các kỳ họp thuộc lĩnh vực Kinh tế - Xã hội.

### **3. Các hoạt động khác**

Thẩm tra văn bản thống nhất giữa Thường trực HĐND huyện với UBND huyện theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện; Tham mưu giúp Thường trực HĐND huyện, xử lý các văn bản giữa 2 kỳ họp.

Thực hiện nghiêm túc hoạt động tiếp xúc cử tri và dự các kỳ họp HĐND cấp xã, thị trấn nơi đại biểu ứng cử; Tham gia, tiếp thu đầy đủ các buổi triển khai Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp; tham gia đầy đủ các hoạt động do Ủy ban MTTQVN huyện, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị, các ngành trong huyện tổ chức khi được mời...; thực hiện, tham gia các hoạt động khác theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2021, Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo Hội đồng nhân dân huyện, khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026./.

***Nơi nhận:***

- TT. HĐND huyện;
- Lđ UBND huyện;
- UBMTTQ VN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện ;
- Thành viên Ban KT-XH;
- VP HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT, Ban KT-XH.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Bá Đức**

